



วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ปีที่ 2 ฉบับที่ 40 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556

E-PASSPORT

ที่อยู่ (ชั่วคราว) หอประชุมเล็กอำเภอเมืองขอนแก่น ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ 0-4324-2707, 0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

กิจกรรมในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2556

ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556 นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่นร่วมให้การต้อนรับนายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไปของจังหวัดขอนแก่นและความเป็นไปได้ของการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดขอนแก่นและประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือ โดยเฉพาะการร่วมมือไตรภาคี (ฝรั่งเศส-ไทย-ประเทศอาเซียนหรือแอฟริกา) ด้านการวิจัยหรือภาษาฝรั่งเศส ณ ห้องรับรองพงษ์พาณิชย์ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

ต่อมา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556 นางสาวศิริพรฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการอินโดจีน เรื่อง “จากลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางในอนาคต (From CLMVT to AEC : Current Situation and Future Prospects)” ซึ่งจัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงทิศทางแนวคิด นโยบายของประเทศเพื่อนบ้านในมุมมองของ AEC และพร้อมปรับตัวเข้าหากันอย่างราบรื่น อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ภูมิภาคและท้องถิ่น รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงกับกระแส AEC ทั้งในด้านการค้าการลงทุน เนื่องจากจังหวัดขอนแก่นตั้งอยู่ใจกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ของการรวมกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง การเป็นเมืองศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง การบริหารราชการแผ่นดิน การค้า การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการศึกษา การสาธารณสุขของภูมิภาค ทำให้เป็นจังหวัดที่มีนักลงทุนผู้ประกอบการจากต่างถิ่นให้ความสนใจเข้ามาดู

สู่ทางในการประกอบธุรกิจต่างๆ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจที่จะเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้านและธุรกิจอื่นๆ ที่จะอาศัยความได้เปรียบจากการเปิดเสรีด้านต่างๆ มากขึ้น

และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 นางสาวศิริพรฯ ได้รับเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อคัดเลือกแผนงาน โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพในส่วนของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมระดับรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด (ECF) และนำเสนอในที่ประชุมระดับผู้นำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุม ปี 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ขอนแก่น

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นางสาวศิริพรฯ ได้ร่วมเข้าหารือข้อราชการในโอกาสที่นายเชี่ยฟูเกิน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และได้แจ้งว่า รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานจะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาที่ Mekong Institute ซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 จึงได้เสนอแนะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้พบปะหารือข้อราชการกับรองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดขอนแก่น รับเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับมณฑลยูนนานในการจัดหาคณะนักแสดงทางวัฒนธรรม ผู้ร่วมการประชุม และบริษัทแสดงสินค้าให้กับจังหวัดขอนแก่นในงานเทศกาลนานาชาติ ซึ่งจะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน - ต้นเดือนธันวาคม 2556

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางสาวศิริพรฯ เข้าร่วมประชุมนานาชาติ แม่น้ำโขง ฟอรัม 2013 (Mekong Forum 2013) เป็นการประชุมสัมมนานานาชาติและจับคู่ธุรกิจ หัวข้อ “ถนนสายใหม่ลุ่มน้ำโขง ในกลุ่มประเทศ 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง” การสัมมนาครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของประเทศในกลุ่มน้ำโขง ที่มีสถาบันลุ่มน้ำโขงที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์เชื่อมและประสานทั้ง 6 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรอบหารือความร่วมมือระหว่างนายเกา ซูหลิน รองผู้ว่าการมณฑลยูนนานประเทศจีนและนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และคณะร่วมหารือเพื่อประสานความสัมพันธ์สู่ความเป็นเมืองพี่เมืองน้องระหว่างกัน โดยการหารือครั้งนี้ฝ่ายจีนต้องการขยายความร่วมมือกับจังหวัดขอนแก่นในด้านการขนส่ง การท่องเที่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีและความร่วมมือด้านการศึกษาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งการติดต่อระหว่าง 2 เมืองในรูปแบบเมืองพี่เมืองน้อง ฝ่ายไทยก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกด้านและหากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเมืองไทยมีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนมายังเมืองไทยไปผ่านมาเลเซียไปถึงสิงคโปร์ การคมนาคมขนส่งระหว่างสองเมืองก็จะสะดวกขึ้น รวมทั้งการขนส่งสินค้าด้วย ซึ่งขณะนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาของไทยจากขอนแก่นไปศึกษาด้านสาธารณสุขและแพทย์แผนไทยที่ขุนนานและมณฑลยูนนานก็ส่งนักศึกษาด้านการเกษตรมาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย

ต่อมา เวลา 12.00 น.หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนายเจมส์ ไวส์ (HE Mr. James Wise) เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและคณะ ซึ่งมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านไคย่างเอสเอฟ ทั้งสองฝ่ายได้สนทนากันถึงสภาพทั่วไปของจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งผู้ทางในการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในจังหวัดขอนแก่นของประเทศออสเตรเลียด้วย



ต้อนรับนายตีแยรี วีโต เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจำประเทศไทยและคณะ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2556



สัมมนาวิชาการอินโดจีน เรื่อง “จากกลุ่มน้ำโขงสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน: สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางใน
อนาคต” เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2556



สัมมนาเรื่อง “การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคแม่น้ำโขง 6 ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจ
ตะวันออก – ตะวันตก” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556



การหารือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
และนายชูลิน รองผู้ว่าราชการมณฑลยูนนาน
วันที่ 11 กรกฎาคม 2556